

Số: 78/BC- UBND

Thị trấn Sịa, ngày 27 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Công tác hoạt động hoà giải ở cơ sở, xác định đây là hoạt động có hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, là hoạt động mang tính nhân văn và tính xã hội sâu sắc. Thông qua hoạt động hoà giải, tổ viên hoà giải đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định trật tự an toàn xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2019, triển khai thực hiện Luật hoà giải ở cơ sở, thị trấn Sịa đã đạt được những kết quả cụ thể sau đây:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Về tổ chức của tổ hoà giải

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa đã triển khai quán triệt nội dung của Luật hoà giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành Luật hoà giải ở cơ sở cho toàn thể cán bộ và các thành viên tổ hoà giải của 10 Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Sịa.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật hoà giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa phối hợp với UBMTTQVN thị trấn Sịa hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoà giải ở cơ sở; lồng ghép thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện quy ước của các tổ dân phố. Hướng dẫn đến các Tổ dân phố, Ban công tác mặt trận căn cứ vào tiêu chuẩn, lựa chọn những người có uy tín trong nhân dân, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia tổ chức hoà giải, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác hoà giải ở cơ sở để xem xét tiến hành bầu chức danh tổ viên, tổ trưởng hoà giải, tuyên truyền viên pháp luật, căn cứ vào biên bản về kết quả bầu tổ hoà giải, tuyên truyền viên pháp luật, Bộ phận Tư pháp thị trấn đã tham mưu Ủy ban nhân dân ra quyết định công nhận việc thành lập tổ hoà giải và các thành viên hoà giải. Hiện nay trên địa bàn toàn thị trấn đã thành lập được 11 tổ hoà giải với 74 thành viên và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Sịa của 10 tổ dân phố, để kịp thời hoà giải các tranh chấp, xích mích, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cuộc sống thường ngày của người dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cộng đồng dân cư.

Về cơ cấu của tổ hoà giải được thành lập ở các Tổ dân phố đa phần trưởng ban công tác mặt trận là tổ trưởng tổ hoà giải, tổ trưởng TDP là phó tổ trưởng tổ hoà giải và các thành viên tổ hoà giải là đại diện các chi hội CCB, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... và trưởng các kiệt, trưởng cụm dân cư và những

người có uy tính trong cộng đồng khu dân cư, theo hướng dẫn của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa đã chỉ đạo Bộ phận tư pháp chủ động phối hợp với tổ hòa giải tại cộng đồng khu dân cư, để kịp thời hoà giải các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cuộc sống thường ngày của người dân, các tổ hoà giải ở cơ sở đã được tập huấn nghiệp vụ hoà giải do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, từng bước nâng cao trình độ am hiểu pháp luật cho các tổ viên để vận dụng pháp luật vào thực tiễn công tác, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thông qua hoạt động hoà giải là cầu nối trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào đời sống xã hội.

2. Về kết quả hoạt động của tổ hoà giải

a. Về lĩnh vực đất đai: Đây là lĩnh vực nhạy cảm tại địa bàn khu dân cư về lĩnh vực đất ở, các vụ việc tranh chấp về ranh giới về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng bất động sản liên kề thường xảy ra ở địa phương. Để nhằm hạn chế tranh chấp tổ hoà giải cơ sở vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan, phong tục tập quán, đạo đức tốt đẹp ở địa phương, dòng họ, các thành viên hoà giải đã tích cực giải thích thuyết phục dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền và lợi ích của người khác, không xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng. Trong năm có 03 vụ tranh chấp đất đai, đã tiến hành hoà giải thành 02 vụ, 01 vụ đang phối hợp cấp trên giải quyết. Hầu hết các vụ việc được hoà giải kịp thời, đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, củng cố mối quan hệ tình làng nghĩa xóm.

b. Về lĩnh vực hôn nhân gia đình:

Trên địa bàn thị trấn Sịa gồm có 10 tổ dân phố và đã được uỷ ban nhân dân huyện công nhận 10/10 tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá. Trong đó, các chuẩn mực văn hoá gia đình đã được cán bộ và nhân dân xây dựng nên bản quy ước văn hoá, đây là văn bản quy phạm đạo đức xã hội đã được mỗi một người dân đồng tình xây dựng với các điều khoản, trong đó có lĩnh vực hôn nhân và gia đình phù hợp với luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, bổ sung năm 2014, từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật và hướng dẫn mỗi một người dân xây dựng cuộc sống gia đình như vợ chồng bình đẳng, ấm no hạnh phúc, mỗi một thành viên trong gia đình có nghĩa vụ yêu thương, Vợ chồng tôn trọng nhau và bình đẳng, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng con cái ... góp phần xây dựng vào đời sống văn hoá tại cộng đồng dân cư, thực hiện đúng quy ước văn hoá đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số ít người dân vẫn xảy ra các mâu thuẫn tranh chấp trong các quan hệ hôn nhân và gia đình như mâu thuẫn về mẹ chồng nàng dâu, các mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống thường ngày của vợ chồng do tính tình không thích hợp, vợ chồng ít đồng cảm với nhau, vợ chồng tranh chấp quyền thăm nom, chăm sóc con cái khi phát sinh mâu thuẫn, bạo lực gia đình ... dẫn đến một số vụ ly hôn không hoà giải thành. Trong năm trên địa bàn thị trấn Sịa đã có 12 vụ ly hôn, không thông qua hoà giải ở cơ sở mà người dân tự nộp hồ sơ ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện hoà giải và giải quyết theo quy định. Những vụ ly hôn trên đều là tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình.

c. Các tranh chấp mâu thuẫn các lĩnh vực có liên quan khác:

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thường phát sinh, xảy ra những va chạm, tranh chấp nhỏ giữa các thành viên trong gia đình, họ tộc, các tranh chấp mâu thuẫn phát sinh từ vi phạm pháp luật mà theo quy định vi phạm đó chưa đến mức bị xử lý bằng biện pháp hành chính như trộm cắp vặt, đánh chửi nhau gây mất trật tự công cộng, đánh nhau thương tích nhẹ...; Các tổ hoà giải kịp thời hoà giải, chủ động, kiên trì nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nhằm làm hạn chế những hậu quả xấu có thể xảy ra và đạt được những kết quả tốt trong công tác hoà giải, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để hình thành từ tranh chấp dân sự thành tội phạm hình sự, giữ gìn được mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Một số mâu thuẫn xích mích giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giềng như sử dụng lối đi qua nhà, sử dụng điện nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung... Các tranh chấp về quyền lợi phát sinh trong quan hệ dân sự như tranh chấp phát sinh từ quan hệ về tài sản; thừa kế quyền sử dụng đất..., vẫn thường xảy ra tại cộng đồng dân cư và đã được các tổ hoà giải vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật đất đai, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Quy ước có liên quan để giải thích thuyết phục thấu tình đạt lý hoà giải đạt kết quả thành theo quy định pháp luật. Trong năm tổ hòa giải đã kịp thời hòa giải 02 vụ việc mâu thuẫn chủ yếu về tranh chấp đất đai, 01 vụ đang phối hợp cấp trên giải quyết.

3. Quản lý nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở:

UBND thị trấn Sịa phối hợp với UBMTQVN thị trấn Sịa và đã giao trách nhiệm cho Bộ phận tư pháp tham mưu việc xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ hoà giải 10/10 tổ dân phố.

Hàng năm UBND thị trấn Sịa đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở, gắn với việc đưa vào nội dung Quy ước để nhân dân nhận thức đúng vai trò của các tổ hoà giải ở cơ sở đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hàng năm cấp sở theo dõi hoạt động hoà giải ở cơ sở và 10 tổ hòa giải trên địa bàn thị trấn sịa.

Bên cạnh đó hàng năm Phòng Tư pháp huyện trực tiếp quan tâm chỉ đạo về công tác này, thông qua các đợt kiểm tra Tư pháp, báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo năm. Từ đó công tác hoà giải ở địa phương thường xuyên được chỉ đạo kịp thời, sát với cuộc sống của cán bộ và nhân dân ở cơ sở.

UBND thị trấn Sịa đã tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan cho các đối tượng thành viên hoà giải ở cơ sở để nâng cao nhận thức am hiểu các văn bản pháp luật, vận dụng vào thực tiễn công tác hoà giải cộng đồng dân cư. Ngoài việc học tập các văn bản pháp luật các tổ hoà giải hàng năm được phát các tờ gấp, các văn bản pháp luật được nhận từ Phòng Tư pháp huyện.

4. Đánh giá chung về những kết quả đạt được, những thuận lợi trong thực hiện pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Đã kịp thời trực tiếp giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm ở cơ sở. Đồng thời thông qua công tác hoà giải đã góp

phần hạn chế các đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, giảm bớt tình trạng gửi đơn thư vượt cấp.

Thông qua hoà giải góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, thực hiện tốt nguyên tắc **"Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật"**

Kết quả xây dựng và tổ chức hoà giải tại địa phương đã làm hạn chế các vụ tranh chấp dân sự thành hình sự, số vụ trọng án đã giảm hẳn so với trước đây; số vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng không xảy ra tại địa bàn dân cư.

Công tác hoà giải ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, đây là một tổ chức tự quản của quần chúng nhân dân, do nhân dân bầu ra và hoạt động trực tiếp, sâu sát vào đời sống của dân, kịp thời hoà giải các tranh chấp mâu thuẫn nhỏ ngay từ đầu và đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác hoà giải ở cơ sở đã gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tạo tính thống nhất hỗ trợ lẫn nhau.

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tại một số tổ dân phố khi xảy ra các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn trong gia đình, do nhận thức của một ít người dân về công tác hoà giải còn hạn chế nên khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp họ xem đó là việc của gia đình, nên đã thờ ơ đứng ngoài cuộc làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn ở động đồng dân cư, có vụ việc phải chuyển lên cấp trên để giải quyết.

2. Một số cấp uỷ, Ban điều hành tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận chưa nhận thức được vị trí, vai trò của công tác hoà giải dẫn đến tình trạng một số tổ dân phố việc xây dựng củng cố tổ hoà giải còn chưa kịp thời và chưa động viên khuyến khích các tổ hoà giải tại tổ dân phố mình hoạt động, còn hành chính hoá công tác hoà giải.

3. Tổ hoà giải là tổ chức tự quản do nhân dân bầu ra, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động này chưa đảm bảo theo Quyết định số 02/2016/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 14/11/2016.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2020

1. Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của từng dòng họ, làng, tổ dân phố văn hoá để vận động nhân dân phát huy tinh thần, đoàn kết, tương thân, tương ái; tiếp tục xây dựng củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ chức hoà giải tại cộng đồng dân cư, gắn với việc tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan cho các thành viên hoà giải để từng bước nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho các thành viên hoà giải.

2. Tiếp tục phối hợp với UBMTTQ thị trấn Sịa xây dựng quy chế phối hợp để triển khai xây dựng mạng lưới các tổ hoà giải hoạt động có hiệu quả cao hơn, hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác hoà giải ở cơ sở, đánh giá hoạt động hoà giải ở cơ sở, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể các tổ dân phố có phong trào hoà giải đạt kết quả cao.

3. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của Cấp uỷ chi bộ các tổ dân phố, cụm dân cư về công tác hoà giải ở cơ sở, gắn với việc xây dựng tổ dân phố, cụm

dân cư được chọn làm điểm về hoạt động của các tổ hoà giải tại cộng đồng khu dân cư.

4. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ hoà giải cho các tổ hoà giải của 10 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Sịa

5. Hằng năm chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ hoà giải theo Quyết định số 02/2016/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 14/11/2016 (100.000đ/tổ hoà giải/tháng); chi thù lao hoà giải viên, trong đó hoà giải thành: 200.000đ/vụ; hoà giải không thành: 150.000đ/vụ

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác hoà giải năm 2019 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;
- T/vụ Đảng uỷ thị trấn;
- TT HĐND thị trấn;
- CT, PCT UBND thị trấn Sịa;
- MT, Các đoàn thể;
- Các tổ hoà giải;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiền